
sþ. 39. Fyrirspurn [39. mál]
til heilbrigðisráðherra um B-álmu Borgarspítalans.

Frá Svavari Gestssyni og Guðrúnu Helgadóttur.

1. Hverju nema framlög til B-álmu Borgarspítalans á hverju ári frá því að bygging hennar
hófst (á föstu verðlagi í okt. 1987), hvert ár tilgreint sérstaklega
a. úr ríkissjóði,
b. úr Framkvæmdasjóði aldraðra,
c. úr Borgarsjóði?

2. Hve stór hluti B-álmunnar er í notkun núna og hvenær hafa áfangarnir verið teknir í
notkun?

3. Hvenær verður B-álma Borgarspítalans fullbúin ef framlög verða þau sömu á ári og er á
þessu ári?

4. Hve mikið kostar alls að fullbúa B-álmuna?
5. Hve margir aldraðir Reykvíkingar eru nú á biðlistum eftir þjónustu við aldraða?

Skriflegt svar óskast.


